
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty 
Ltd.

Stjórn Dalbæjar
4. fundur Dalbæjar 2022-2026

7. fundur ársins

Fundur haldinn í stjórn Dalbæjar mánudaginn 17. október 2022 kl 
13:15 á Dalbæ.
Mætt til fundar: Freyr Antonsson, Kristinn Bogi Antonsson, Benedikt 
Snær Magnússon, Kristjana Arngrímsdóttir og Gunnar Kristinn 
Guðmundsson. 
Anna Guðrún Snorradóttir og Rúna Kristín Sigurðardóttir boðuðu forföll 
og varamenn mættu í þeirra stað.
Hjúkrunarframkvæmdastjóri: Elísa Rán Ingvarsdóttir
Fulltrúi starfsmanna: Hulda Þórsdóttir
   

1. Fundargerð frá 15. September.
Stjórn samþykkir fundargerð frá 15. September. 

2. Staðan á utanhúsframkvæmdunum
Áætluð verklok eru í nóvember. Verkfundur var í síðustu viku þar sem farið 
var yfir hvað útaf stendur og eru nú síðustu verkin að klárast. Hurðir eru 
ennþá í vinnslu, búið að skipta um stýribox í rennihurð að vestan. Ennþá 
virkar ekki hurðin í suðurenda á  efri hæð. Ennþá á eftir að skipta út gleri á 
milli nýju og eldri álmu, en þar sem það er aukaverk hefur það ekki áhrif á 
verklok. Einnig er útskotsglugginn í norðaustur aukaverk en þarft að skoða 
með að skipta út gluggum í matsal, horft verði til þess að hafa opnanleg fög. 

3. Verklokafögnuður
Ákveðið að vera með verklokafögnuð þriðjudaginn 8. Nóvember. 
Verklokafagnaður verði fyrir íbúa, starfsfólk. verktaka, núverandi og 
fyrrverandi stjórn Dalbæjar, sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar.

4. Starfsmannahald og mönnun
Stjórn ákveður að marka sér starfsmannastefnu þar sem tilgreind eru réttindi 
og skyldur starfsmanna, þar á meðal varðandi hlutaveikindi. 

5. Önnur mál
Ný ljós komin í dagdvölina
Vinna við jafnlaunavottun er að fara af stað. 
Stjórn felur hjúkrunarframkvæmdastjóra að vinna að því að taka saman 
áætlaðan kostnað við útskipti á gluggum, málningu, viðhald vatnslagna og 
að skipta um dúk í matsal. Einnig þarf að skoða með eldhús. 
Hýsingarmál varðandi gögn fyrir Dalbæ eru í vinnslu. 



Formanni stjórnar og hjúkrunarframkvæmdastjóra falið að vinna að gerð 
minnisblaðs um hjúkrunarrými. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:00

   
Fundinn sátu undirritaðir:

_________________________ _____________________________
Freyr Antonsson formaður Gunnar Kristinn Guðmundsson

____________________________ _____________________________
Kristjana Arngrímsdóttir Kristinn Bogi Antonsson

___________________________ _____________________________
Benedikt Snær Magnússon             Elísa Rán Ingvarsdóttir

______________________________
Hulda Þórsdóttir, fulltrúi starfsmanna


